



ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑

ส่งแบบบันทึกการนิเทศฯ

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา
ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๕ ส่งแบบบันทึกการนิเทศ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๑ คืนที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ นี้ เพื่อที่ทาง
คณะจะได้ดำเนินการต่อไป



พรทิพย์ : บรรณารักษ์ / จันทน์ภา : พิมพ์

ส่งข้อสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนด
ตารางสอบดังนี้

* ภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๑ ในวันที่
๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งต้นฉบับเพื่อ
พิมพ์ และอัดสำเนา ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๖ กันยายน
๒๕๕๑

* ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๑ ในวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านส่งต้นฉบับเพื่อ
พิมพ์ และอัดสำเนา ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๓๐ กันยายน
๒๕๕๑

หากอาจารย์ท่านใดยังไม่ได้ดำเนินการ
ขอความกรุณาส่งด่วนค่ะ

อาจารย์ท่านใด
ที่ยังไม่ได้เขียนคำที่ระลึก
ให้กับอาจารย์เกษียณอายุราชการ
เชิญรับได้ที่คุณนฤมล (กุง)
และขอคืนภายใน วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๒.๐๐ น.

แบรนด์

ผศ.จุมพต ขำวีระ

ในยุคปัจจุบันการโฆษณามีบทบาทต่อสถานศึกษามากมาย เพื่อการแข่งขันมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องสร้างแบรนด์ของตนเองใช้ในการโฆษณา บ้างก็ใช้ผลผลิตเป็นแบรนด์ บ้างก็ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบรนด์ บ้างก็ใช้ผู้นำหรือหัวหน้าสถานศึกษาเป็นแบรนด์เพื่อจูงใจให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการ

ครั้งหนึ่งสภามหาวิทยาลัยของเราเคยเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ สร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยฯ แต่ก็ได้มีการตอบรับและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อาจเป็นเพราะผู้บริหารไม่ให้ความสนใจ หรือมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นเป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยได้ ผมเห็นโปสเตอร์คัทเอาท์รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนจะใช้กิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน การอาสาพัฒนา และกิจกรรมกีฬา เป็นต้น โดยเฉพาะห้องเรียน และเครื่องอำนวยความสะดวกที่ครบครันทันสมัย มหาวิทยาลัยลำปางใช้ภาพถ่ายของนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แล้วมหาวิทยาลัยของเราละ ใครเห็นบ้างว่าใช้อะไรประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่าจะใช้ภาพนี้เป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่

ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ชาวพิบูลฯ จะต้องช่วยกันสร้าง “แบรนด์” ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีภาพลักษณ์เป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ ผมคิดว่า “คุณภาพ” สำคัญที่สุด นักเรียนนักศึกษาเขาจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ดี มีชื่อเสียงในสังคม และบัณฑิตมีงานทำในอาชีพดีๆ สิ่งสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ได้แก่ การมีอาจารย์ที่มีคุณภาพมีผลงานต่อสังคม มีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ อย่างครบครัน มีผลงานต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มีบรรยากาศของชุมชนวิชาการ และมีเสรีภาพในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯ จะเด่นด้านใด ลองตรองกันดู “ด้านนาฏศิลป์” “ด้านศิลปวัฒนธรรม” “ด้านเชรามิกส์” “ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร” “ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา” “ด้านรัฐศาสตร์” หรือ “ด้านภาษาต่างประเทศ” หรือ “ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว” หรือ “ด้านสื่อสารมวลชน”



การเมือง ของราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)

ราชอาณาจักรหรือประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์ ทิศตะวันออกติดกับอ่าวบอทเนีย ทิศใต้ติดกับทะเลบอลติก ทิศตะวันตกติดกับประเทศนอร์เวย์ มีพื้นที่ 486,601 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 8.9 ล้านคน และมีกลุ่มชนชาติ ชาวซอมี (แลปป์) เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยประมาณ 15,000 คน ใช้ภาษาสวีเดนเป็นภาษาราชการ ใช้ภาษาซอมีและภาษาฟินแลนด์เป็นส่วนน้อย ร้อยละ 80 นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Lutheran State Church เมืองหลวงคือ กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) สกุลเงินที่ใช้ Swedish Krona (SEK) อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน ประมาณ 5.00 บาท 9 โครน ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ วันชาติคือวันที่ 6 มิถุนายน ประมุขของประเทศคือ สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ (King Carl XVI Gustaf)

ระบบการเมืองของ สวีเดนเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสวีเดนมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ประกอบด้วยกฎหมายขั้นมูลฐาน รวม 4 ฉบับ* เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1809 นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 สวีเดนมีรัฐสภา เรียกว่า ริคสดาก (Riksdag) เป็นระบบสภาเดี่ยว (Unicameral) โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสวีเดนเมื่อปี ค.ศ.1968-1969 ได้ยกเลิกระบบ 2 สภา ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1860 สมาชิกรัฐสภามีจำนวน 349 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนชาวสวีเดนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของสวีเดนเป็นการเลือกตั้งในระบบสัดส่วน (proportional representation) ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะมีการกระจายที่นั่งระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ไปตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่พรรคต่าง ๆ ได้รับทั่วประเทศและป้องกันมิให้เกิดพรรคการเมืองเล็ก ๆ ขึ้นมากมาย พรรคการเมืองที่จะมีสมาชิกในรัฐสภาได้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 จากการลงคะแนนเสียงทั่วประเทศ ประธานรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกนายกรัฐมนตรี รัฐสภาสวีเดนประกอบด้วยประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 3 คน กรรมการ 15 คณะ สมัยประชุมรัฐสภาจะมีอยู่ประมาณปีละ 8 เดือน โดยจะมีการปิดสมัยประชุมตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน-กันยายน คณะกรรมการจะมีการประชุมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ส่วนการประชุมรัฐสภาจะมีทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคาร-วันพฤหัสบดี สำหรับฝ่ายตุลาการ แยกเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติการเมืองการปกครอง

พรรคการเมืองที่สำคัญของสวีเดนที่มีที่นั่งในสภาในปัจจุบันมีอยู่ 7 พรรค คือ พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) พรรคโมเดอเรท (Moderate Party) พรรคเสรีนิยม (Liberal Party) พรรคเซนเตอร์ (Center Party) พรรคคริสเตียนเดโมแครท (Christian Democratic Party) พรรคกรีน (Green Party) และ พรรคเลฟท์ (Left Party)

อำนาจทางการเมืองเป็นของรัฐบาลและพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีจำนวน 22 คน (เป็นชาย 11 คน หญิง 11 คน) มีนายกรัฐมนตรี 1 คน

การปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนปี ค.ศ.1971 สวีเดนถูกแบ่งออกเป็น 850 เทศบาล (Kommun) แต่ปัจจุบันได้ลดจำนวนลงเหลือเพียง 288 เทศบาล โดยแต่ละเทศบาลต่างมีสภาพที่มาจาก การเลือกตั้ง อำนาจและ หน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องกับ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่าง รัฐบาลกลาง และ เทศบาล มีการปกครองในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 24 มณฑล โดยรัฐบาลกลางมี ข้าราชการพลเรือนเป็นผู้แทนและมีคณะกรรมการบริหารมณฑล ข้าราชการพลเรือนได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล กลางให้ดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี โดยมักจะคัดเลือกมาจากนักการเมือง แต่นักพลเหล่านี้จะต้องลาออกจาก ตำแหน่งทางการเมืองในระหว่าง ที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของการบริหารมณฑล ดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งข้าราชการเป็นประธาน และสมาชิกคณะกรรมการบริหารมณฑลได้รับการแต่งตั้งจาก สภามณฑล ภารกิจส่วนใหญ่ของการบริหารมณฑลมีลักษณะเป็นงานส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ละมณฑล มีสภามณฑลที่มาจาก การเลือกตั้ง สภานี้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านอนามัยและสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง การให้บริการในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาบางประเภทและการฝึกอาชีพ สภามณฑลมีสิทธิที่จะเก็บ ภาษีรายได้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายได้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ.1976 คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ ในสวีเดนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้งระดับ ท้องถิ่นทั้งในสภา เทศบาลและสภามณฑล

* รัฐธรรมนูญของสวีเดนประกอบด้วยกฎหมายมูลฐานสี่ฉบับ ได้แก่

- Regeringsformen (เครื่องมือของรัฐบาล พ.ศ. 2517)
- Successionsordningen (กฎการสืบราชสมบัติ พ.ศ. 2353)
- Tryckfrihetsförordningen (พระราชบัญญัติเสรีภาพสื่อ พ.ศ. 2309)
- Yttrandefrihetsgrundlagen (กฎหมายมูลฐานว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก พ.ศ. 2534)

การแก้ไขหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ จะต้องได้รับความเห็นชอบตรงกันจากรัฐสภาสองครั้ง โดยมีการเลือกตั้งทั่วไปคั่นกลาง นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติรัฐสภา พ.ศ. 2517 (Riksdagsordningen) ซึ่งมี สถานะพิเศษ สูงกว่ากฎหมายทั่วไป แต่อยู่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ

(ตัดต่อและเรียบเรียงมาจาก website โดยเดือนใจ เกี้ยวชี / ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑)